



จดหมายข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ 15 ฉบับที่ 10

ตุลาคม 2561

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2561



อาคารหอสมุดเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างเป็นอาคารเอกเทศขนาด 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,300 ตารางเมตร นับจากวันที่มีพิธีเปิดอาคารหอสมุดคือ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกหมุนเวียนมาใช้บริการเฉลี่ย 400 คน ต่อวัน เมื่อเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่ให้บริการคือ 12.5 ชั่วโมงต่อวัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด

สำนักหอสมุดได้ให้ความสำคัญของการมีระบบป้องกันและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายและลดความสูญเสียชีวิตอันจะเกิดกับบุคลากร ผู้ใช้บริการ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดจึงจัดให้มีกิจกรรมฝึกซ้อม

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

โดยสำนักหอสมุดได้รับเกียรติจาก คุณสมคิด สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกซ้อม เรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟและการทำแผนปฏิบัติงานการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ และมีการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากร แม่บ้าน และผู้ให้บริการห้องสมุดด้วย

ความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลากร และเป็นโอกาสให้ได้ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกชีวิตในอาคารหลังนี้



นิทรรศการ “พระราชดำริสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน”

สำนักหอสมุดเชิญชมนิทรรศการ พระราชดำริสของรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน สำนักหอสมุดจัดแสดงตัวอย่างพระราชดำริสของรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งมีการจัดแสดงหนังสือพระราชดำริส และโครงการในพระราชดำริสที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อน จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 3 อาคารหอสมุด



กิจกรรม Book Talk

สำนักหอสมุดได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากคณะกายภาพบำบัด ในโอกาสมาร่วมกิจกรรม Book Talk โดยนักศึกษาได้นำหนังสือที่รวบรวม 10 เรื่อง มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอ่านหนังสือชั้น 3 อาคารหอสมุด



กิจกรรมจัดสวน

บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าและด้านอาคารหอสมุด ด้วยการนำต้นไม้และวัสดุมาตกแต่งให้สวยงามเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคุณคุณชนกร โสถถยานุสร หัวหน้าแผนกจัดสวนที่นำเจ้าหน้าที่จัดสวนมาร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา



เจ้าของ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463

URL : <http://library.rsu.ac.th>

อีเมล : library@rsu.ac.th

